

CHỦ ĐỀ: THỂ GIỚI ĐỘNG VẬT

Chủ đề nhánh: Ngày hội 8/3 . Tuần 4: Từ 03/03 đến ngày 07/3/2025

Thứ H động	T. gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		- Đón trẻ vào lớp trò chuyện với trẻ về tình hình của trẻ ở nhà, nhắc nhở động ngày 8/3, cho trẻ xem tranh ảnh, video về ngày 8/3. Hỏi trẻ ngày	
Thể dục sáng	80 - 90 phút	Nội dung Hô hấp: Gà gáy Tay: Ngửa người ra sau kết hợp... Bụng: Cúi người về phía trước Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. ` Tập thể dục bài “ Con cào cào”	* Mục tiêu Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ chân, tay, bụng, biết tập theo nhịp bài hát * Chuẩn bị: Vòng TD, trang phục gọn gàng
Hoạt động học	30 – 40 phút	THỂ DỤC <i>Bật tại chỗ (3t)</i> <i>Nhảy lò cò -5m (4,5t)</i>	KPXH Trò chuyện về ngày 8/3
Chơi ngoài trời	35 – 45 phút	QSCMD: QS cây hoa sữa, QS cây ban, trải nghiệm cảm hoa. TCVD: Ai nhanh nhất, trời nắng trời mưa, ô tô và chim sẻ, Lộn cầu CTYT: Xâu hoa , vòng, hạt hạt, sỏi, que kem, quả thông,lá cây, đồ chơi	
Chơi hoạt động ở các góc	40 - 50 phút	* Nội dung Góc PV: Bán hàng, Bác sĩ Nấu ăn cô giáo. Góc XD: Xây vườn hoa hàng rào công trại hội ngày 8/3 Góc HT: Trẻ xem tranh, kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo. Góc NT: : Làm bưu thiếp tặng bà Tặng mẹ, tô màu tranh ngày 8/3 Góc TN: Chăm sóc cây, hoa	* Mục tiêu Trẻ biết bắt chước công việc của Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ. Trẻ phân biệt được các khu vực sân, khu trồng hoa... Biết xem tranh ảnh sách đúng chiều, biết kể chuyện theo tranh.... - Biết vẽ, cắt, dán, trang trí bưu Thiếp Và biết tô màu tranh ngày 8/3 Trẻ biết chăm sóc cây
Ăn trưa	60 - 70 phút	- Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước khi ăn và sau khi không cười đùa khi ăn, uống, các loại quả có hạt, không ăn những thức	
Ngủ trưa	140 - 150 phút	- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh. Hướng dẫn trẻ tự lấy gối khi ngủ, cô cho trẻ	
Ăn phụ	20 - 30 phút	- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ trong khi ăn , động viên trẻ	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80 phút	DTV: Bưu thiếp, bó hoa Chơi theo ý thích Nêu gương cuối ngày	TCM: TCVD “Bắt bướm” Chơi theo ý thích Nêu gương cuối ngày
Trả trẻ	60 - 70 phút	Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, đọc ca dao xem tranh ảnh về một số	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần, từ ngày 10/02 đến ngày 07 tháng 3 năm 2025
*** Giáo viên dạy sáng: Ngô Thị Nga** *** Dạy chiều: Lò Thị Tuyết Diệu**

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Trẻ chào bố mẹ, nơi quy định.		
8/3 là ngày gì? Ngày 8/3 là ngày của ai? Cho trẻ chơi theo ý thích. Điềm danh		
* Khởi động:		
Cô cho trẻ đi chạy kết hợp theo hiệu lệnh trống sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc - ngang giãn đều		
* Trọng động:		
Tập các động tác theo nhịp hô, chơi con muỗi		
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 -2 vòng vào lớp		
` Nhảy dân vũ: Tchu Tcha		
LQCV	VĂN HỌC	TẠO HÌNH
Tập tô chữ cái b,d,đ	Thơ: Bó hoa tặng cô	Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ (ĐT)
vòng, bịt mắt bắt dê, chuyền bóng.... ngoài trời...		
* Chuẩn bị Bộ đồ nâu ăn, Bác sĩ, bán hàng Khô gỗ, nút nhựa, gạch, cây, nhựa, bộ xếp nút, cây, hoa Tranh ảnh cho trẻ xem, sách Tranh chuyện cho trẻ kể Chuyện. Giấy màu đỏ trang trí, màu Sáp, màu nước, giấy	* Tổ chức hoạt động * Thỏa thuận trước khi chơi: Cô thảo luận với trẻ về các góc một số nội quy khi tham gia chơi gợi ý cách chơi ở các nhóm cho trẻ tự nhận góc chơi, * Tổ chức chơi: Cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc bao quát trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết và liên kết các góc chơi với nhau. * Nhận xét: Cô đến từng nhóm nhận xét cách thể hiện vai chơi nào đã đạt yêu cầu, sự liên kết giữa các nhóm chơi, Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng để đúng nơi quy định	bao quát trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết và liên kết các
Bộ dụng cụ chăm sóc cây vệ sinh. <i>Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm. ăn có mùi hôi thiu.</i>	nghe những bài hát ru, dân ca êm dịu. Giúp trẻ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ , cho trẻ chơi trò Chơi nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy ăn hết xuất.	
KQKTM: Thơ: Bó hoa tặng cô	Hoàn thiện vở tập tô	Biểu diễn văn nghệ
Chơi theo ý thích	Chơi theo ý thích	Chơi theo ý thích
Nêu gương cuối ngày	Nêu gương cuối ngày	Bình cờ phát thiếu bé ngoan
Hoạt động ngày 8-3. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, Vệ sinh cá nhân trả trẻ		

